

รายงานสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการรับสินบน
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ประจำปี ๒๕๖๒

ลำดับ	มาตรการป้องกันการรับสินบน	สิ่งที่ดำเนินการ
๑	ผู้ปฏิบัติงานงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและประชาชนเป็นสำคัญ	แจ้งเวียน หนังสือบันทึกข้อความ ขบ ๐๖๓๒/๖๔๘ เรื่อง ขอส่งประกาศเจตจำนงบริสุทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
๒	การให้และรับของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากปกติประเพณีนิยมมิได้ เว้นแต่เป็นการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่าไม่เกินกว่า ๓,๐๐๐ บาท	ดำเนินการการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการเรียกรับและกรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
๓	ไม่กระทำการใดๆ ที่แสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน การให้หรือรับสินบนแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงและทางอ้อม เพื่อให้ได้มาเพื่อผลประโยชน์แก่ตนเองและผู้ที่เกี่ยวข้อง	ประกาศสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม เรื่อง เจตจำนงบริสุทธิ์ในการบริหารงานของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม
๔	ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้อำนาจหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่เอื้อผลประโยชน์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการปฏิบัติงานตามสัญญา ทั้งก่อนและระหว่างการเสนอราคา และหลังการทำสัญญาการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อผลประโยชน์อื่นใด	ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกรูปแบบ ให้แนบแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง (ตามกรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
๕	ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายการทุจริตในการรับสินบน โดยถือเป็นหน้าที่ที่ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบหรือบุคคลที่รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ	ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต สำนักงานสาธารณสุขอำเภอพนัสนิคม ไม่ทนต่อการทุจริต (PANUS ZERO Tolerance)
๖	ในกรณีที่ผู้ปฏิบัติงานงานในสังกัดของหน่วยงานทุกระดับจงใจปฏิบัติเกี่ยวกับการให้ของขวัญหรือรับของขวัญโดยฝ่าฝืนประกาศนี้ ให้ถือว่าผู้นั้นเป็นผู้กระทำผิดทางวินัยให้มีการลงโทษทางวินัยผู้ปฏิบัติงานผู้นั้น	แจ้งเวียน หนังสือบันทึกข้อความ ขบ ๐๖๓๒/๔๖๖ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ขอส่งประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน